

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๕๖

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช. ๕.๓๑/๑๓๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ มีหนังสือ
ขอหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้กับสถานบริการ
สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) การตรวจหามะเร็งต่อม
ลูกหมากโดยวิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธีตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate
Specific Antigen (PSA) ๒) การตรวจมะเร็งรังไข่โดยวิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธีตรวจหา
สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA ๑๒๕) ๓) การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗
กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น” ประกอบกับข้อ ๑๑ กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า
การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นั้น เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณา
อนุมัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงต้องพิจารณาความซ้ำซ้อนของการได้รับสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานหรือกองทุนอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณาสนับสนุนเงิน
เพื่อจัดบริการสาธารณสุข ขอให้พิจารณาจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุข
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ กรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับ

สถานบริการสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธีตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA) ๒) การตรวจมะเร็งรังไข่โดยวิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธีตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA ๑๒๕) ๓) การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุรายการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากและการตรวจมะเร็งรังไข่ไว้ ส่วนรายการบริการตรวจหัวใจและหลอดเลือดมีการระบุกิจกรรมสำคัญที่จะได้รับคือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ตารางสี และการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการพิจารณาให้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม ดังนี้

๑) นอกจากการตรวจคัดกรองสุขภาพต่อการเกิดโรคแล้ว ควรมีการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพ และจัดทำทะเบียนสุขภาพประกอบด้วยเพื่อเป็นการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสามารถเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) รายการค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองสุขภาพควรพิจารณาสนับสนุนเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของสุขภาพของกลุ่มบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นภาระแก่งบประมาณกองทุนเกินสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ ถ.มทิตล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ <http://chiangmai.nhso.go.th>

ที่ สปสช.๕. ๓๑/ จ๓๕๓

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรื้อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

เลขที่รับ..... ๒๗๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ ทน.ชม/๔๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่..... 18 พ.ค. 2560

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กรณีการตรวจคัดกรองและดำเนินการตรวจสุขภาพ สามารถสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้หรือไม่ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อในประเด็นดังกล่าวข้างต้น มายังสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชณีวัลย์ ปาณธูป)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช
18/5/60

(นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โทรศัพท์ ๐๕๓๒๘๕๓๕๕-๖๓

โทรสาร ๐๕๓๒๘๕๓๖๔

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙๘๕๐๙๘๐๒

ผู้รับผิดชอบ นายประมวล ปาละก้อน



สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่

๑ ถนน วังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔

Email Address : cmm.health_fund@hotmail.com

ส่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่	
วันที่รับ	- 8 MAR 2017
เลขที่รับ	1178160

ที่ ทน.ชม/42

4 พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานบริหารและจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณแล้วนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอหารือในบางประเด็นเพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองและดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่

๑. การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้วิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธีตรวจหาสารปั่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA)
๒. การตรวจมะเร็งรังไข่ โดยใช้วิธี Ultrasound Lower Abdomen และวิธี ตรวจหาสารปั่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA ๑๒๕)
๓. การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test

โดยการตรวจดังกล่าว เป็นการดำเนินการเชิงรุก จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนและทางกองทุนได้คำนึงถึงสถานะทางการเงินและความเหมาะสมในการให้บริการครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็น

พระคุณยิ่ง

ได้รับ ผู้รับ ผู้ส่ง ๒๒๖๖
 - กองทุนฯ เทศบาลนครเชียงใหม่
 ต.มดด้วง ร.๑๒๕ และ ต.เชียงใหม่ ร.๑๒๖๖
 โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔
 เว็บไซต์ www.cmmhealthfund.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐรัฐชูเดช วิริยดิถกรรม)

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รองประธานกรรมการกองทุน คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่

15/5/60

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่

โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๕ ๙๑๒๔

E-mail : cmm.health_fund@hotmail.com